

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HỌP PHHS

NĂM HỌC 2017 - 2018

Người viết: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường là phương châm hàng đầu của trường THCS Ái Mộ để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện; để tăng cường mối quan hệ chặt chẽ này, vào hồi 17h30 ngày 22/9/2017 tại phòng chuyên đề của nhà trường, BGH trường THCS Ái Mộ đã tổ chức **Hội nghị triển khai họp PHHS đầu năm học 2017 - 2018.**

Thành phần tham dự hội nghị gồm: BGH, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, GVCN và 31 ông bà là trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

Tại Hội nghị, các thành viên dự họp đã chăm chú lắng nghe cô giáo Ngô Thị Nga - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả năm học 2016 - 2017 và trọng tâm công tác nhà trường năm học 2017 - 2018.

Trong phần báo cáo kết quả năm học 2016 - 2017, cô giáo Hiệu trưởng đã trình bày một cách ngắn gọn, súc tích về những thành tích mà thầy và trò trường THCS Ái Mộ đạt được. Thật tự hào khi kết quả thi giáo viên giỏi, phong trào học sinh giỏi được xếp thứ nhất Quận Long Biên. Trường vinh dự nhận Cờ xuất sắc phong trào thi đua của UBND thành phố Hà Nội khen tặng.

Tiếp đến là trọng tâm công tác năm học 2017 - 2018. Để phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường, với tầm nhìn của một nhà quản lý, đồng chí Hiệu trưởng đã có sự phân công chuyên môn hợp lý, quan tâm tới đội ngũ giáo viên ở các đơn vị lớp nên đã tạo ra đồng thuận và nhất trí cao. Phần giới thiệu thành tích của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy Văn, Toán, Tiếng Anh ở các đơn vị lớp là một điểm mới trong hội nghị năm nay đã gây dựng được niềm tin, sự yên tâm của các PHHS.

Không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ dạy và học, trong bản báo cáo, đồng chí hiệu trưởng còn quan tâm đến công tác phối kết hợp của phụ huynh học sinh. Đồng chí nêu rõ những trách nhiệm của PHHS trong việc quản lý, giáo dục con em mình như:

- Nhắc nhở con tuân thủ nội quy của nhà trường.
- Chăm lo điều kiện ăn uống, học hành, vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi.
- Ủng hộ các phong trào hoạt động của nhà trường

- Thường xuyên chủ động liên lạc hợp tác với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn

Sau phần phát biểu của đồng chí Hiệu trưởng, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã báo cáo thu chi năm học 2016 - 2017 một cách rõ ràng minh bạch.

Cuối cùng, hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu, đóng góp của các bác đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Các ý kiến đều đồng tình, nhất trí với báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh.

Hội nghị đã diễn ra thành công trong sự nhất trí cao của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và 31 phụ huynh học sinh đại diện cho 31 lớp hứa hẹn một năm học mới với nhiều kết quả tốt đẹp!

